

ทฤษฎีเรื่องกรุปเลือด

นำเสนอเมื่อ : 3 ส.ค. 2552

ทฤษฎีเรื่องกรุปเลือด

กรุปเลือดเป็นตัวกำหนดสายพันธ์ของมนุษย์
เซนหมาชนแบบนี้สูงเท่านี้เป็นหมาไกลเดนที่ราเริง

งูพันธ์นี้สายนี้จะมีพิษ กิ่งกำแบบนี้ ชอบหลับ

ตอนบาย

ผมเชื่อว่าใหม่มนุษย์ของเรามีเผ่าพันธ์แปลกแยกโดยการแบ่งเผ่านอกจากสีผิวแล้ว
ยังมีการแบ่งแบบกรุปเลือดด้วยครับ

ก่อนหน้านี้มี forward เรื่องเกี่ยวกับนิสัยแต่ละกรุปเลือดของแต่ละคนมาแล้ว
วันนี้จะเป็นการแสดงทฤษฎีของผมแบบที่ได้ออกกับตัวเองมา

นิยามของคนแต่ละกรุปเลือด

o กวน TEEN ซิล

B โฝงฝาง จริงใจ

A จุกจิก เห็นขบ

AB ประหลาด ลีกลับ

Group "O"

เริ่มจากกรุปนี้ก่อนเลย เพราะทั้งบ้านเป็นโอ
คนกรุปโอไม่ตองตกใจว่าทำไม เราเป็นคนที่สนิสัยซิล มันไม่ได้เกิดจากคุณเอง
เกิดจากเผ่าพันธ์ ยีนของคุณครับ:)

กรุปโอมักจะซิลกับตนเองเสมอ
มาสายมากถึงมากที่สุดเวลานัดกันกับคนอื่นอื่น โดนรบกวนได้ง่ายจากปัจจัยภายนอก

เช่นอยากอาบน้ำร้อนก่อนในวันฝนตกไม่จั้นไม่ออกจากบ้าน

ขออ่านการ์ตูนก่อนอีกสิบหน้าจะจบแล้ว
รอฝนมันชากว่านี้แล้วกันค่อยออกแม่ว่าจะไปอีกที่สายแล้ว ก็ไม่เป็นไร
กรุ๊ปโอเป็นพวกไม่มีไฟแล้วทำอะไรไม่ได้จะนอนอยู่กับบ้านได้ทั้งวัน

แต่ถ้าวันหนึ่งมีความฝันที่ต้องทำ มีกิเลสที่ตัวเองต้องการ
จะทำสุดชีวิตแบบถึงเซาถึงเที่ยงคืนก็ทำได้
ไม่หลับไม่นอนความรักของกรุ๊ปโอจะเป็นพวกรักนานๆ ไปเรื่อยๆไม่หิวหว่า

พวกกรุ๊ปโอจะเป็นคนไวใจคนยาก แต่ถ้ารู้จักกันไปแล้วก็จะติดเพื่อน
ติดแฟนอย่างแยกไม่ออก เวลากรุ๊ปโอมาเจอกับกรุ๊ปโอตัวเองจะจูนยาก
เพราะจะดูๆกันก่อน

กรุ๊ปโอเป็นพวกจะคบใครจะค่อยๆดู
พอเจอโอ้กันเองเลยดูกันนาน แต่พอคบไปเรื่อยๆจะสนิทกันมากที่สุดกว่ากรุ๊ปอื่น
แต่ก็จะมีช่องว่างให้กันด้วยกรุ๊ปโอเป็นพวกตามน้ำ

เวลาจะเอาคนกรุ๊ปโอไปไหน คำก็ไปได้หมดละ แต่ต้องมารับโทรไปตาม
ให้ความสำคัญต่ออัญเชิญวางายๆเถอะมาแน!ต้องให้คนไปงอ
กรุ๊ปโอไม่พูดอะไรออกจากใจ

ภายในทันทีจะไปคิดที่หนึ่งแล้วค่อยมาบอก
บางทีจะทำอะไรก็ชอบไปปรึกษาก่อนว่าแบบนี้ดีไหม?
มีเรื่องกลุ้มใจก็จะรบกวนคนรอบข้างคอยช่วยปรับสารทุกข์สุขดิบ

แล้วก็กลับมาได้ด้วยแรงใจของคนรอบข้าง
กรุ๊ปโอจะเป็นพวกปากหวานถ้าทำอะไรไม่เป็นก็จะทำตาปริบๆ
ให้คนช่วยทำเสมอ นอกจากนี้ไ้อย่างเป็นพวกเจ้าสัวใจถึง

ถ้ากลางที่สาธารณะก็จะหน้าใหญ่ใจกว้าง หลังจกงานเลี้ยงค่อยมาคิด
เออหมดตัวแล้ว ๕๕๕

Group "B"

บี เนี่ยผมจะมีเพื่อนสนิทเป็น B เยอะมาก กรุ๊ป B เป็นกรุ๊ป Entertain อย่างหนักหน่วงและ
เป็นสีสันของวงสนทนา ไอเดียที่ B คิดจะตรงพูดจากใจเสมอ

เรียกเสียงหัวเราะของคนในวงได้เพราะ คนอื่นจะคิด"กูก็คิดแบบนั้น
แต่ไม่กล้าพูด" บี เป็นรักใคร่อดเต็มบาเหอ พอชอบใครจะเอาตัวเอง

ไปเลียบๆ เคียงๆ คนที่ตัวเองชอบแบบเนียนๆ

ส่วนมากกรู๊ปบีจะไปชอบคนกรู๊ปโอ ด้วยความนิงกว่าของคุณกรู๊ปโอ เพราะบีเจอบีจะระเบิดเวลามีเรื่องบับออกตัวลอฟรีจะเป็นจะตายทีเดียว

เราจะได้เห็นบีในเห็นการแปลกๆ เช่นทะเลาะกับยาม โวยวายกับคนโทรสับผิด โหมโหเพื่อนทั้งที่ยังไม่เคยลิยรเรื่องเหตุต้นตอ แลวพอหลังจากมีเรื่องจะมาคิดได้ว่า

"น่าจะใจเย็นกว่านี้ หน้อยนะ ไม่น่าพูดแบบนี้ไปเลย" แต่ก็ด้วยความตรงทำให้ไม่คิดอะไรมาก ถ้าเคาจะชอบเรา(คนกรู๊ปบี)แบบที่เป็นเราก็คงดีแล้วบีก็จะลืมเรื่องที่ตัวเองทำเอาไว้

กรู๊ปบี บ้าเห่ออย่างทีบอก พอรักกันก็ปานจะกลืนพอไม่สนใจก็เอาไปทิ้งถึงชยะได้ทีเดียว กรู๊ปบีเป็นพวกชัดเจน ไม่ชอบจะไม่ไปไหนด้วยเลย อาจได้เห็นกรู๊ปบีไปเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ๆ

ตามคนอื่นไปบ้าง แต่พอครั้นอยากจะนอนอยู่บ้านหรือ วันนี้รถติดหวะก็ไม่ไปซะเลย ไม่โทรบอกใครด้วยกรู๊ปบีดูเป็นคนใจร้ายแต่จริงๆ เป็นคนจริงใจและค่อนข้างยอมคนที่ตนเองสนิทอย่างมาก

ถ้าพอในกลุ่มแล้ว บี จะได้รับอิทธิพลจากโอสูงทีเดียวด้วย เหตุผลกับความนิงสยบความเคลือบไหว วางายๆ บีแพทางโอ บางทีอะไรที่โอทำบีจะปลาบปล้มมาก แต่พอเอไปทำบีจะมองว่ารำคาญหวะ

กรู๊ปบีเป็นกรู๊ปแห่งอารมณ์ ไม่มีความเทาเทียมกันในกรู๊ปนี้ใช้อารมณ์ตัดสินกันหล้วนๆ บีไม่ต้องการคำปลอบใจหรือกำลังใจใดใด ขอนอนบางหลังจากอัดเต็มมาพักหนึ่ง

หรือได้ออกไปดำ ทำลายของของคนที่ตัวเองไม่ชอบก็กลับมาดีดำได้เหมือนเดิม อย่าลืมหาเวลาไปเที่ยวไหนไหนพอกคนกรู๊ปนี้เอาไว้ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับกลุ่มเพราะบีถือคติสนุกไว้ก่อน

อ้อ แต่บีเห็นตลกแบบนี้ จะเป็นคนมีเหตุผลกับเรื่องคอขาดบาดตายสูงมาก ตัดสินใจได้ดีทีเดียว ยิงเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบขอมีสวนด้วย อาจจะถูกคนอื่นให้เลิกคบกันไปเลย

บีเป็นคนทีประจบประแจงได้เนียน ถ้าโอจะทำจะกระดากตัวเอง ถ้าเอทำจะรู้สึกเสียดักดีศรี แต่บีจะไม่มีทีลึถาอยากทำก็จะทำไม่ได้ทำให้ทุกคนด้วยมีไร้มัย เรื่องของฉั้นเซ็บๆ

คนกรู๊ปนี้
ทางยุโรปบอกว่า เป็นกลุ่มคนที่หน้าตาดีที่สุด ผมเองคิดว่าไม่จริง 555+ กรู๊ป เอ
เป็นพวกมีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นคนที่ เป็นนักคิดนักวางแผน

เราจะเห็นคนเรียนดีจากเลือดกรู๊ปนี้เยอะมาก
เพราะความขยันและการเตรียมตัวที่ดีของเขา เอ
ชอบอยู่ในกลุ่มคนและได้ออกความเห็นตลอด ชอบวิจารณ์คนอื่น

แต่รับคำวิจารณ์ที่คนอื่นวิจารณ์ตนเองไม่ได้เท่าไร
เอ เป็นคนที่สนิทยากถึงจะสนิทแต่ก็จะมีกำแพงกันไวเสมอ
เอจะแบ่งเวลาให้กับทุกคนสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะ เป็น

ครอบครัว เพื่อน คนรัก
คนทำงาน กรู๊ปเอเวลานัดกันจะไปคนแรกเสมอ
ตรงต่อเวลาและมีสัมมาคารวะแต่ในใจก็จะมีความคิดที่ตัดสินคนแต่ละคนเอาไว้ใน
หัวแล้ว

เป็นกลุ่มคนที่มีเหตุผลสูงสุด เราแทบจะเถียงไม่ชนะกรู๊ปนี้เลย
แต่เวลากรู๊ปเอทำอะไรออกมากลับเป็นอะไรที่ Emotion
มากขัดกับคาแรคเตอร์ที่ตัวเองเก็บไว้

ผมคิดว่าเพราะความเก็บกดที่ต้อง อยู่ในกรู๊ปตลอดเวลา
กรู๊ปเอเป็นพวก Work hard play hard เรียนถึงเกียรตินิยมแต่เล่นแรงแบบลืมนัดคืน

กรู๊ปเอ กับเพื่อน ยิ่งกลุ่มใหญ่ เอจะยิ่งเป็นลิวล่อ แต่พอกกลุ่มเล็กลง
เอจะเทพขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าเป็นคนรัก เอจะเอาตัวเองเป็นเหมือนตราซัง
คือเสมอภาค ไม่ว่าจะแฟนจะรุ่นใหญ่กว่า

เอจะเอาตัวเองไปเทียบให้เท่ากัน
แต่ถ้าแฟนรุ่นเล็กกว่าก็จะเอาตัวเองลงไปคลุกกับโลกของคนนั้นซะงั้น เอ
ชอบคิดว่าอันนี้มันไม่ยุติธรรมเอาซะเลย และประสาทเสีย

กับอะไรที่ผิดแผน นอยอยู่คนเดียวเสมอ เอ
ไม่ถูกกับโออย่างรุนแรง ด้วยความเป็นคนในกรู๊ปแล้วไปเจอคนนอกกรู๊ป
จะรู้สึกหงุดหงิด อะไรวะ!!! หนักันเที่ยงมาสามโมง

แต่บางครั้ง เอ ก็จะไปคิดเข้าข้างตัวเองเสมอเวลาตัวเองทำผิดบ้าง
และ ยึดอยู่คนเดียวเวลาที่ตัวเองรู้สึกเหนือกว่า อะไรที่ เอ
ทำหน้าดีดีลูกคิดรางแกวไวหมดแล้วแหละ

เอบี เป็นอัจฉริยะ เราจะเห็นเวลาที่
เอบีพูดน้อยกว่าคิด เอบีชอบหลบอยู่ในมุมจ้องมองคนอื่น ๆ ทำอะไรต่างๆ
แล้วก็คิดไปเรื่อยถ้าเป็นฉันจะทำยังไงตรงนี้ จะมีอะไรที่ดีกว่าไหม

เอบี เป็นพวกชอบคิดนอกกรอบ เป็นเทพเจ้า
แต่ในขณะที่เดียวกันอาจเป็นไอ้บ้าของใครบางคนได้
เพราะเอบีจะทำอะไรนอกกรอบและแหวกทดลองเสมอ ผมมีเพื่อนที่เป็นเอบีน้อยมาก

พอเอาสัดส่วนมากเทียบไม่น่าจะถึง 5เปอร์เซ็นต์ เอบีมีวิธีเอนเทอเทน
ให้ตัวเองมีความสุขแปลกๆ ในมุมของตัวเอง
เซนการันด์รีโมทแอร์ตอนไม่มีถ่านแล้วสนุก หรือมองมดเดิน

แล้วลองตั้งชื่อมด จำว่าตอนมันเดินกลับมาเราจะจำชื่อมันได้ไหม
เอบีมักสร้างสิ่งแตกต่างในสังคมเสมอทำให้เกิดอารยะธรรม
วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้เวลานั่งในกลุ่มใหญ่จะมีแค่สองสถานการณ์

ของคนในกรู๊ปนี้คือ โดนสปอตไลท์ หรือหลบในมุมมืด เราจะไม่เห็น
เอบีเฮฮาแบบเนียนๆไปกับกลุ่มเพื่อนฝูงตลอด 3 ชม. ไอ้คนที่ทำแบบนั้นได้คือกรู๊ปบี
5555+

เอบีจะมีโลกส่วนตัวสูง เราเอาแนวคิดที่เรามี กฎเกณฑ์ที่เรามีไปตัดสิน
เอบีไม่ได้ นิสัยของเอบีหลักๆคือลึกลับ
ถ้าเอบีเคาจะสนุกกับคนอื่นๆอย่างเดียวคือการได้แก้งคนอื่น หรือ

ดูคนอื่นทำอะไรที่ตนเองวางแผนเอาไว้ แล้วหัวเราะอยู่ในมุมเล็กๆของเค้า
:)

ถ้าเกิดการทะเลาะกันล่ะ

แน่นอนคู่แรกจะเป็น A กับ o เพราะอย่างที่บอกคนในกรอบเจอคนนอกกริด A
ไม่ชอบความรู้สึกผิดเองจะหาคนผิดในกรณีนั้นทันที

แล้ว B เองจะเข้ามาเหมือนจะมาไกลเกลี้ย
แต่จริงๆจะเอา मुख ที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม
ใส่ลงมากลางวงเพื่อความเมามันของตัวเอง

ซึ่ง A จะใส่ยับด้วยเหตุผลแต่ o เองก็จะเถียงแพ้วด้วยเหตุผลทางสังคม แต่ด้วยว่า B

ติดหนึ่ทางความรู้สึกกับ ๐ จะเข้ามาช่วยดันเอาไว้

เพราะ B ไม่ชอบให้ใครโดนตำหนิฝ่ายเดียว ๐
ด้วยกันจะเข้าใจแต่ไม่ยอมโดนรังแกไปด้วย

ถ้าจัดลูกโซ่จะเป็น

A > ชนะ > 0 > ชนะ > B > ชนะ > A

แล้ว AB หายไปไหนหละ AB ก็ยืนมองยักษ์ใหญ่ว่าการทะเลาะกันของพวกนี้ไร้สาระสิ้นดี

ถ้าฝนตกหละจะทำยังไง

๐ จะรอนจนฝนหยุดตกจะเปียกทำไมหละ ค่อยไปก็ได้คนอื่นน่าจะเข้าใจนะ
ว่าเดี๋ยวเปียกไม่สบายอีกนะ

B ดูก่อนว่าโอเอาใจหรือว่าตัวเองรีบไหมเซคอารมณ์ก่อน

A รีบออกไปเลยแม้จะไม่รีบมากขนาดนั้นก็เถอะ ถ้าให้ยืนเฉยๆ ภูจะเบื่อตาย

AB ดูทุกคนก่อน ถ้า A ออกไปแล้วเปียกหรือหน้าท่วมมันสูงจนรองเท้าเปียก
ก็ยืนรอจังหวะ ซากวานี้แต่คงไม่ยอมจากอยู่จนคนสุดท้าย

ความรักของคนเหล่านี้หละ

๐ จะฝันอยากได้คนในเสปค แต่กลับอยู่กับคนที่ซึลแล้วอยู่ด้วยกันได้จริงๆ
และค่อนข้างให้คนรักเอาอกเอาใจ สวนมากจะได้ B เป็นแฟน

ถ้าได้ ๐ ด้วยกันเป็นแฟนจะพูดกันน้อย

และ ๐ จะพาแฟนไปรู้จักกับเพื่อนด้วย

เพราะ ๐ ชอบให้เพื่อนอยู่ปนกะแฟน ๐ ชอบสังคมแบบ Multi

เวลามีปัญหา กับคนรักที่กรู๊ปโอง้อร๊ว๊ว พวกนี้แพ้คนที่มาถึงที่เอาใจถึงใจ

B จะไปหาคนที่ชอบเท่านั้น B ชอบออกตัวจีบก่อนด้วยแต่ในทางกลับกัน

จะมีชีวิตแบบในหนังน้ำหนาวได้

เซนแรกๆ ไม่ชอบคนนี้แต่ถ้ามาจีบๆ ก็จะยอมด้วยความใจอ่อน
แบบพอแงแมงอนทะเลาะกันน่ารัก งอนๆ แลวลมไปจูบกันได้เชิ๊บๆ

B ชอบติดแฟนอยู่เป็นช่วงๆ
บางทีก็จะหายไปกับแฟนเลย
แต่ก็จะโผล่มาหาเพื่อนฝูงบางเป็นช่วงๆสลับกันไปตามสถานการณ์ ความสำคัญ

B ชอบใช้เวลาอยู่กับคนรักแบบติดเอาชีวิตไปมอบให้เลยแต่แค่พักเดียวนะ
มีวิธีการงอคนรักแบบ B คือการใช้ความสัมพันธ์ความผูกพัน
ความหลังวิธีนี้ได้ผลยิ่งนัก

B เป็นพวกรักแบบบ้ายุ ยุขึ้นะเหี้ย !

A ใช้เวลาดูคนรักพอสมควร A สารตะวางแผนแล้วว่าคนนี้
บ้านอยู่ไหน เรียนอะไรทำงานที่ไหน มีโอกาสจะได้มีชีวิตด้วยกันสูงไหม
สืบมาเป็นอย่างดี

A จะใส่ใจคนรักมากชอบทำเซอร์ไพรส์ คิดจุกๆจิกๆทำนี้ ทำนั้นให้
แต่กลับกัน A มักเวลาเกิดปัญหากับคนรักจะรุนแรงยึดเยื่อเรื่อรัง

เพราะต้องการเอาชนะด้วยตัวเองถูกเสมอ
ถ้าเราจะงอคนรักแบบ A ต้องยอมรับผิดชอบ
แล้วให้เคารรู้สึกเหนือกว่า A
จะเลิกกับคนรักเพื่อไปคบคนใหม่ต่อไปต่อเมื่อมีคนที่ดีกว่าเข้ามาเท่านั้น

A ชอบจัดเตรียมวางแผนให้คนรักช่วยเหลือด้านหน้าที่การงาน
การบ้านให้เสมอ ประมาณว่าคนของฉันต้องเร็ดเสมอเดวคนอื่นมองไม่ดี
จริงๆคือทำอะไรแคร์สายตาคนอื่นเสมอมากกว่า

AB มีโลกส่วนตัวของตัวเองและคนรักสูง
ไม่สนใจโลกภายนอกหรือสายตาความคิดคนอื่นมากนัก
ไม่ชอบพูดถึงเรื่องความรักตัวเอง ถ้าเราเห็นคนจูบกันในรถไฟฟ้า

กอดกันไม่สนใจโลกในห้างสรรพสินค้า นั่นแหละพวก AB

การเงินของแต่ละกรุ๊ป

o ไม่มีแผนการใช้เงินมากเท่าไรนัก
จริงๆแล้วเป็นพวกเจ้าสัว ถ้าโดนยู่ให้ซื้อของเจอคนรอบข้างบิวก็หมดตัว
ใช้เงินเกินตัวและแพงไม่ว่าขอให้ชอบ

B กลัวโดนดาเวลาซื้อของชอบซื้อของแปลกๆให้เหตุผลทางใจสูงไว้ก่อนการใช้งาน

แปรปรวนได้ง่ายจากคำครอบข้าง

A วางแผนมาเป็นอย่างดี และต้องจำเป็นเท่านั้นถึงจะซื้อ นอกจากนี้ยังดูหลายร้าน เปรียบคิดหาส่วนลดให้ได้มากที่สุด

AB ซื้อของไปในทางเดียวกันหมด จะซึกไม่ว่าจะเหมือนกันมากแค่ไหนก็ไม่ว่าจะมีของซ้ำแนวเดียวกันเยอะมาก

การแบ่งงาน

o งานหยิบย่อย ให้งานจริงๆ
เช่นบริษัทผาคือคนฟอกผาเลือกสีพวกคนส่วนมากในบริษัท

Bงานประชาสัมพันธ์มาเกดตั้ง เอนเทอร์เทน

A เป็นออแกไนซ์เซอร์ MD ฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนก หัวหน้าห้อง

AB ประธานบริษัท คนออกเงิน

การรับฟัง

o ฟังคนอื่นมากไป นอยเพราะคำวิจารณ์ สูญเสียความเป็นตัวตน ชอบตามใจ

B มีทางที่มั่นคงของตัวเอง เป็นคนดีด้านพอสมควร ถ้าโดนลุมจะยอมแพ้

A ดื้อเจียบ แต่เรียนรู้จากประสบการณ์

AB คาดเดาไม่ได้

ทั้งหมดเป็นการจำมาจากชีวิตจริงที่ไปเจอมา

นอกจากนี้ยังมีนิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ด้วย

และจุดประสงค์ของ blog

นี้ก็แค่เพื่ออยากให้เข้าใจคนในหลายๆแบบหลายๆนิสัยจะได้เข้าใจในเหตุผลของแต่ละคน

แล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข